

Đánh giá dự án: Thời Trung Cổ Đánh giá việc học

Phiếu tự đánh giá bài luận thời Trung Cổ

	4	3	2	1
<p>Nội dung- Trả lời câu hỏi bài học: <i>Cuộc sống thời Trung Cổ khác với cuộc sống thời các em như thế nào?</i></p>	<p>Bài viết của học sinh thể hiện những hiểu biết sâu sắc về các khái niệm có liên quan, giải thích sự khác nhau giữa cuộc sống thời Trung Cổ và cuộc sống của học sinh.</p> <p>Đưa ra những giải thích độc đáo hoặc những chi tiết mở rộng tạo mối liên kết và những điểm thảo luận có liên quan đến các chủ đề không giới hạn như cơ hội, học hành, lương thực, việc vặt, quần áo, tiền bạc, vận tải, bạn bè, đồ gỗ, mái ấm, âm nhạc, tôn giáo, sức khỏe, hoạt động ngoài giờ lên lớp và giải trí.</p>	<p>Bài viết của học sinh thể hiện những hiểu biết về các khái niệm chính, giải thích sự khác nhau giữa cuộc sống thời Trung Cổ và cuộc sống của học sinh.</p> <p>Một số quan điểm /chi tiết hỗ trợ có thể bị bỏ sót hay hiểu nhầm. Đưa ra những giải thích hoặc mở rộng theo mong muốn.</p>	<p>Bài viết của học sinh thể hiện rằng có những lỗ hổng trong hiểu biết khái niệm về sự khác nhau giữa cuộc sống thời Trung Cổ và cuộc sống của học sinh.</p> <p>Đưa ra ít hoặc không có cả giải thích hay mở rộng.</p>	<p>Bài viết của học sinh có những lỗ hổng trong hiểu biết khái niệm về sự khác nhau giữa cuộc sống thời Trung Cổ và cuộc sống của học sinh.</p> <p>Không có giải thích hay mở rộng trong bài viết.</p>
<p>Kỹ năng viết</p>	<p>Bài viết thể hiện được giọng điệu, âm điệu và cảm nhận của khán giả một cách tinh tế.</p> <p>Sử dụng ngôn ngữ mạnh nhằm tạo nên bài viết thú vị và có tác động mạnh.</p> <p>Câu cú trôi chảy và đa dạng về chiều dài và cấu trúc nhằm làm nổi bật ý nghĩa.</p>	<p>Bài viết thể hiện giọng điệu, âm điệu và cảm nhận của khán giả phù hợp.</p> <p>Ngôn ngữ thú vị và hấp dẫn.</p> <p>Câu cú đa dạng và trôi chảy.</p>	<p>Bài viết có cố gắng phản ánh cá tính của tác giả và khán giả.</p> <p>Ngôn ngữ có thể dự báo được.</p> <p>Câu cú ít đa dạng.</p>	<p>Bài viết mờ nhạt , phản ánh rất ít về tác giả và khán giả.</p>

Lỗi thông thường	Bài luận không có lỗi chính tả, ngữ pháp hay lỗi đánh máy.	Bài luận có ít lỗi chính tả, ngữ pháp hay lỗi đánh máy nhưng các lỗi đó không làm người đọc hiểu nhầm về nội dung.	Nhiều lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp gây nên mỗi nghi ngờ về nội dung của bài luận.	Nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp làm người đọc hiểu nhầm về nội dung của bài luận.
-------------------------	--	--	---	--